

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑. การสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กร (In – House Training) หัวข้อ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญเยอรมัน”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีมติรับทราบเรื่องการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในองค์กร (In – House Training) หัวข้อ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และหลักสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญเยอรมัน” ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงาน กสม. โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ดีเอเตอร์ ซี อุมบัก ศาตราจารย์เกียรติคุณแห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพอร์ทัม ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นวิทยากรในการบรรยาย

๒. การเข้าร่วมประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยโทษประหารชีวิต ครั้งที่ ๖ ณ ประเทศนอร์เวย์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบเรื่องประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยโทษประหารชีวิต ครั้งที่ ๖ (The 6th World Congress on the Death Penalty) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ส่วนในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ APF ได้จัดให้มีการประชุมเฉพาะประเทศสมาชิก APF

๓. ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความก้าวหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดำเนินการจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ซึ่ง TDRI ได้ทำการทบทวนและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดทำร่างบทวิเคราะห์สถานะแวดล้อม (SWOT) และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์จากการทบทวนและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ทั้งนี้ จะมีกำหนดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลังจากนั้น ที่ปรึกษา ฯ จะรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม ไปปรับเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ เสนอต่อ กสม. ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงาน กสม. เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ และจะดำเนินการปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ตามความเห็น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ หลังจากนั้น จะเป็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฯ รอบสุดท้าย และเสนอในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

๔. การจัดทำวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการจัดทำวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ในรายละเอียดแหล่งที่มาของเนื้อหาในวารสารวิชาการ กลไกคณะกรรมการทำงานเพื่อการจัดทำวารสารสิทธิมนุษยชน เป้าหมายหลักและเนื้อหาสาระของวารสารวิชาการ โดยจะคัดเลือกเนื้อหาและบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร และจะเร่งดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มอบที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายโสพล จริงจิตร) ในฐานะหัวหน้ากองบรรณาธิการ นำความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕. โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการดำเนินการวิจัย จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) เรื่อง “มาตรฐานสากลในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน” และ ๒) เรื่อง “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน” ซึ่งสำนักงาน กสม. ได้จ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนางสาวสุกัญญา อาชวณันทกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย ซึ่งผลงานวิจัยทั้ง ๒ เรื่อง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และสำนักงาน กสม. กำหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยดังกล่าว โดยจัดโครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่อง “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงาน กสม. โดยมีวิทยากร ๒ ท่าน ได้แก่ นางสาวสุกัญญา อาชวณันทกุล ที่ปรึกษาโครงการวิจัย และ ดร.เสรี นนทสุตร ผู้แทนไทยในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

๖. รายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๕ ปี และการเสวนาเนื่องในโอกาสครบวันสถาปนาองค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีมติรับทราบกำหนดการจัดงานสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๕ ปี โดยในช่วงเช้าจะมีการจัดพิธีสงฆ์ การบรรยายธรรม และการทำบุญตักบาตรของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. และเห็นชอบให้เลื่อนการเสวนา เรื่อง “ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ซึ่งเดิมจะจัดในชั้นในช่วงบ่ายออกไปก่อน เนื่องจากวิทยากรบางท่านมีข้อขัดข้อง จึงไม่สามารถเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าวได้

๗. การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชนระดับภาค โดยมีความเป็นมาว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๒ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนใต้” ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓ ซึ่งเป็นชุดปัจจุบัน ได้มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชนระดับภาค ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้หารือกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณา ดังนี้

๑. เปลี่ยนชื่อ “ศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็น “ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับชื่อศูนย์ที่จะตั้งขึ้นใหม่

๒. ประกาศตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน อย่างเป็นทางการ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒) ภาคเหนือ ณ ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓) ภาคใต้ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี

ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นอย่างกว้างขวางในหลายประเด็น เช่น การประสานงานและการส่งเสริมเครือข่ายต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรภาคประชาสังคม ให้มีพลังมากยิ่งขึ้น การแถลงข่าวเปิดศูนย์ในวันสถาปนาองค์กร กสม. การกำกับดูแลงานของแต่ละศูนย์ หลักการทำงานและบทบาทหน้าที่ของศูนย์ การจัดบุคลากรประจำศูนย์ การเตรียมความพร้อม การติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์กับสำนักงาน กสม. เป็นต้น และมีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปรับปรุงแก้ไขอำนาจหน้าที่การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของที่ประชุม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป